

LÁ THƯ MỤC VỤ



Ở đời này, ai ai cũng có cao vọng làm lớn, muốn có uy quyền, có tiền... điều đó không sai trái, nhưng khi ta có chúng, chúng ta hãy sử dụng chúng đúng với mục tiêu

xứng hợp với nhân phẩm của mình, đúng với luật tự nhiên và luật Chúa. Đừng vì chúng mà tranh cãi nhau, xâu xé nhau, đối xử với nhau một cách bất công và tàn nhẫn. Chúa Giêsu không hủy bỏ cao vọng của con người, nhưng khẳng định rằng cao vọng không phải là thống trị, đàn áp người khác, nhưng là hạ mình phục vụ Chúa và tha nhân. Cho nên, trong bài đọc 2, Thánh Giacôbê dạy: *“Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình”* (Gc 3,16-17).

Chúa Giêsu trong Bài Tin Mừng hôm nay dạy người đứng đầu không phải là người dùng quyền để lãnh đạo, chỉ huy từ trên cao, nhưng là người đến trước mọi người và về sau mọi người, để phục vụ. Thế giới hôm nay rất cần những người muốn đứng đầu theo kiểu Đức Giêsu, nghĩa là phục vụ trong khiêm hạ và hãy luôn luôn hiệp thông với nhau. Sự hiệp thông trong cộng đoàn được thể hiện qua sự tôn trọng, cộng tác và chia sẻ. Thật vậy, trên nền tảng Bí Tích Rửa Tội, mọi tín hữu đều bình đẳng với nhau về phẩm giá, cho nên phải tôn trọng lẫn nhau, tránh mọi hình thức phân biệt đối xử. Đồng thời phải cộng tác và chia sẻ với nhau, để cùng xây dựng ngôi nhà chung. Đây mới là ý nghĩa Chúa muốn nói với các môn đệ, đừng để vật chất quyền hành thao túng tâm trí đời sống, mà đánh mất ý nghĩa và mục đích trên con đường rao giảng Tin Mừng Cứu Chuộc.

Các môn đệ năm xưa cũng vậy, các ông cũng đã nhen nhúm những ước ao mà chưa có cơ hội nói ra ý muốn của mình. Các ông chưa buông bỏ được bản chất con người để đi trên con đường của Chúa, và các ông vẫn còn vướng mắc sự ham muốn quyền hành vật chất, tranh dành trong nội bộ để

làm mất hòa khí cùng sự tín nhiệm của từng cá nhân dành cho nhau. Chính vì vậy Chúa mới nói với các ông *“Chúa đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ, và ai muốn làm lớn thì hãy làm người phục vụ mọi người.”*

Trong gia đình và xã hội, đều có những địa vị cụ thể do Thiên Chúa an bài, sắp đặt. Ngài đã chuyển giao cho mỗi người một hay nhiều địa vị tùy nơi, tùy lúc và tùy hoàn cảnh. Chu toàn bốn phận, chính là sống theo Thánh Ý Chúa trong phút giây hiện tại.

Lỗi suy nghĩ của các môn đệ trái ngược với Chúa, không đồng nhất, và nó đã phản ảnh lại lối suy nghĩ và hành động thường tình của con người. Thường người đời đặt cái tham vọng, quyền lực và vật chất làm thước đo cho sự tính toán suy nghĩ của mình, và nó ảnh hưởng rất nhiều trên sự quyết định của mình. Thời gian sống bên Chúa quả là một thời gian quý báu, từng điều sai trái của các môn đệ, Chúa đã rất nhẹ nhàng chỉnh sửa, nhưng cũng có những lúc rất mãnh liệt quở trách, đặc biệt đối với Phêrô. Có một điều Chúa cảm thấy rất vui và hài lòng là vì các ông không cảm thấy tự ái mất mặt, mà lại rất trân trọng chấp nhận để chỉnh sửa lại bản thân.

Có lẽ cuộc đời sẽ hạnh phúc hơn, khi mỗi người biết từ bỏ tham sân si, để sống bác ái vị tha. Cuộc đời sẽ hết khổ đau hơn, khi mỗi người biết từ bỏ ganh ghét, hận thù và cùng đan tay nhau xây dựng một thế giới đầy yêu thương. Ước gì mỗi người chúng ta biết dùng khả năng, địa vị Chúa ban, để phục vụ lẫn nhau trong yêu thương chân thành.

Xin Chúa giúp chúng ta biết khiêm nhường nhìn đúng khả năng và giới hạn của mình. Và xin Chúa giúp chúng ta biết cố gắng vui với thành công của người khác, buồn với thất bại của người khác, và đoàn kết với nhau, giúp nhau càng ngày càng hay hơn, tốt hơn. Nguyện xin Chúa là Đường dẫn đến sự thật và sự sống, dẫn dắt chúng ta bước đi trên con đường mà Chúa đã đi, để mỗi ngày chúng ta được trở nên giống Chúa hơn.